



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. มท ๕๐๓๖๕, ๐-๒๒๒๒๓-๘๓/๙๐
ที่ มท ๐๒๐๒.๑/๑๔๖๓๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเห็นชอบแผนดำเนินการ
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดไม่เกินร้อยละ ๕ ของกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้บุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ่ายเป็นเงินลทธิประโยชน์เงินก้อนให้แก่ข้าราชการ และไม่
ต้องยุบเลิกตำแหน่งผู้เข้าร่วมมาตรการฯ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าร่วมมาตรการปรับปรุง
อัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว โดยอนุมัติให้ข้าราชการใน
สังกัดเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ ซึ่งมีผลให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและต้องพ้นจากราชการใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
อีกครั้งหนึ่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๐๒.๑/๑๔๖๕๔

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอภัยวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศการให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเห็นชอบแผนดำเนินการมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดไม่เกินร้อยละ ๕ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้งบบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จ่ายเป็นเงินสิทธิประโยชน์เงินก้อนให้แก่ข้าราชการ และไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่งผู้เข้าร่วมมาตรการฯ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว โดยอนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังฯ ซึ่งมีผลให้เกษียณอายุก่อนกำหนดและต้องพ้นจากราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗๑ ราย รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการอีกครั้งหนึ่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐-๒๒๒๓-๘๗/๙๐

มท. ๕๐๓๖๕



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเห็นชอบแผนดำเนิน
มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
ในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดไม่เกิน ร้อยละ ๕ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้บุคลากรของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ่ายเป็นเงินสิทธิประโยชน์เงินก้อนให้แก่ข้าราชการ และไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่ง
ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้คัดเลือกข้าราชการให้เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน ๗/๑ ราย
ซึ่งมีผลให้ข้าราชการดังกล่าวเกษียณอายุก่อนกำหนดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามบัญชีรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รวม ๗๑ ราย
(แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕)

๑. ประเภทบริหาร จำนวน ๑ ราย ได้แก่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นาย โยธินทร์ สมุทรศิริจ	บริหาร	สูง	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. ประเภทวิชาการ จำนวน ๒๕ ราย ได้แก่

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	นาย ประสงค์ ประสพทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒	นาย ทวยเทพ ราษฎร์เจริญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๓	นาย ภาณุพงศ์ สาคกร	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจังหวัดอุดรดิตถ์
๔	นาย วิเศษ พลไชย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๕	นาย พงศ์ชาย จำเียรไวย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานนโยบายและแผน
๖	นาย ลิงห์ บุญเลิศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานจังหวัดสงขลา
๗	นาย สมาน กาเผือก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดเชียงราย
๘	นาง ศิริกัญญา มุขจัน	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
๙	นาย สรรเสริญ สุวัฒน์ประ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	ชำนาญการ	กองสารนิเทศ
๑๐	นาย นุรักษ์ วงศ์อินตะวัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๑๑	นาย วิวิศน์ชัย พันธุ์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒	นาง พัชนี งามใจ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓	น.ส. อัญชติ คำแมน	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สำนักงานรัฐมนตรี
๑๔	นาง สุพรรณชาติ วีระเสวีรุณนิม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
๑๕	น.ส. สมฤทัย บุญญาพงษ์พันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
๑๖	นาย สมศักดิ์ สัมพันธ์กาญจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
๑๗	นาย ยุทธนา ดวงภมร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๘	นาย ศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์เสนา	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๑๙	นาย ชูพันธ์ สังข์กลม	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดสระบุรี
๒๐	นาง ปรารธนา น้ำเย็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดพังงา
๒๑	นาง กัลย์ชญา เขียมศิริรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๒๒	นาง พรทิพย์ โสภณสุภา	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
๒๓	นาง ดวงจันทร์ ฤกษ์เสน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชำนาญการ	หน่วยตรวจสอบภายใน
๒๔	นาย สมนทยา ถนอมพลกรัง	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร	ชำนาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๕	น.ส. รำไพ ไชยปะ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สำนักงานจังหวัดเลย

๓. ประเภททั่วไป จำนวน ๔๕ ราย

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑	น.ส. กาญจนา ไทยวรสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	อาวุโส	กองกลาง
๒	นาย เกรียงศักดิ์ จิรพงษ์	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓	นาย วิฑูรย์ พรหมประสิทธิ์	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔	นาย กำธร ช่วยเมือง	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕	นาย ชีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๖	นาย อรรถนพ บุญมาศ	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗	นาย ถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘	นาย ชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้า	อาวุโส	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙	นาง นภารา สุวรรณอัมพา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
๑๐	น.ส. มณีวงศ์ แซ่ฮุย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
๑๑	นาง ทศนี้อย์ อุ๋นอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
๑๒	นาง อรชร ใจประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดตราด
๑๓	นาง เสริมส่ง จอมพงษ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	กองการต่างประเทศ

ASUN

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๑๔	น.ส. กิตติยา บ่อมเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	กองการต่างประเทศ
๑๕	น.ส. กมลมาลย์ คล่องกิจกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
๑๖	นาง อุไร รัตนโรจน์พันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗	นาย จตุพร ธรรมโร	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘	นาง สุพันธ์ ราชกิจ	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	กองสารนิเทศ
๑๙	นาย พิทยา ประไพพิทยาคุณ	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๒๐	นาง ละเอียด วงศ์อินตะวัง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒๑	นาย สุชาติ ทรัพย์คต	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดลำปาง
๒๒	นาย จรัล สิทธิชัย	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดตรัง
๒๓	นาย พิธีรัฐ กะการดี	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
๒๔	นาง ขวัญเรือน ใจอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๒๕	นาง ดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒๖	นาง ชรีพร นิชัน	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๒๗	นาย ปรีดาพร จันธิมา	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒๘	นาง วิธนา ศรีภูธร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๒๙	นาง ลักขณา ดวงนาค	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักนโยบายและแผน
๓๐	นาย สรสิน เนตรจารุ	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
๓๑	นาย พูลศักดิ์ วงศ์ประทุม	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๓๒	นาย สุรพล อุดรศักดิ์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๓๓	นาย วัลลภ กลับวงษ์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
๓๔	นาย ศักดิ์ชัย รักดีพุทธรักษ์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
๓๕	น.ส. วรญา บุญรักษา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๓๖	นาย ทิมล แสงสว่าง	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๗	นาย สมณทนา สุวรรณรัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดระนอง
๓๘	น.ส. อนุพัฒน์ อธิสิทธิ์พันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
๓๙	นาย พายัพ สมบูรณ์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

๒๕๖๓

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	สังกัด
๔๐	นาย อองอาจ มานะกุลอิสสระ	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๑	จสอ. สมทรง ตรากิจจรกุล	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๒	นาย ณัฐปิยะ บุญคล้าย	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๓	นาย ปรีดา บูรณเวศม์วัฒน์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๔	นาง สมจิตร ประเสริฐฤทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔๕	นาย สมชาติ ปัญจวิวัฒน์	นายช่างไฟฟ้า	ชำนาญงาน	สำนักงานจังหวัดเลย

เสร็จ



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การระงับการให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แจ้งการเข้าร่วมมาตรการฯ ของข้าราชการตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมมาตรการฯ รวมทั้งสิ้น ๓/๑ ราย โดยมีผลให้ข้าราชการดังกล่าวเกษียณอายุก่อนกำหนดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น

เนื่องจาก นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอร้องการเข้าร่วมมาตรการฯ จึงระงับการเข้าร่วมมาตรการฯ ของข้าราชการรายดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย